

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

Tháng 3 2023

CHỦ ĐIỂM THÁNG

- Thông điệp của thầy Hiệu Trường
- Các giá trị đạo đức
- Giải thưởng về mục tiêu học tập toàn trường

Sự kiện quan trọng:

6/4: Ngày hội thể thao

7/4: Giáo dục STEM

10 – 14/4: Nghỉ cuối học phần 3

22/4: Ngày hội tuyển sinh

28/4: Hội thi đánh vần toàn hệ thống SIS



Chào mừng ngày quốc tế Phụ nữ – các em học sinh lớp Prep tự tay làm những đóa hoa xinh tươi tặng mẹ

Thông điệp của thầy Hiệu Trường

Kính gửi Quý phụ huynh,

Mời Quý phụ huynh cùng Nhà trường điểm lại các sự kiện và thành tích thú vị mà các em học sinh đã đạt được trong tháng vừa qua. Các em học sinh tích cực tham gia vào nhiều hoạt động cả trong và ngoài lớp học đã làm phong phú thêm kho tàng tri thức của các em.

Học phần bơi lội bắt đầu vào tháng 3, mang đến cho học sinh cơ hội phát triển thể lực và nâng cao kỹ năng bơi lội. Nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ nhà trường đã tổ chức sự kiện nhằm tôn vinh những người phụ nữ tuyệt vời và có một tuần lễ Dr. Seuss đầy niềm vui, nơi mà các em học sinh có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau giúp nuôi dưỡng tình yêu đọc sách. Học sinh SIS cũng có cơ hội học tập với trường bộ phận nghiên cứu STEM, thầy đã mang đến cho các em nhiều trải nghiệm thực tế nhằm thúc đẩy sự sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Ngoài những hoạt động nêu trên, các em học sinh còn giành được nhiều giải thưởng trong cuộc thi tài năng tiếng Anh cấp thành phố. Với những thành tích ấy, nhà trường rất đỗi tự hào về các em. Bên cạnh đó, các em học sinh khối KIK cũng đã nỗ lực tập luyện cho cuộc thi về an toàn giao thông và giành được nhiều giải thưởng, điều này cũng cố tầm quan trọng của an toàn và trách nhiệm khi tham gia giao thông đường bộ.

Tiếp tục hành trình của năm học, nhà trường xin cảm ơn Quý phụ huynh đã hỗ trợ và đồng viên khuyến khích các em học sinh. Nhà trường vẫn cam kết cung cấp cho các em học sinh nền tảng giáo dục tốt nhất, nhằm chuẩn bị hành trang cho các em vững bước trong tương lai.

Trân trọng,

Thầy Ben



Jesse và Thiên Phúc lớp Nhà trẻ cười đùa với bộ ria mép ngộ nghĩnh trong tuần Dr. Seuss.

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

Tháng 3 2023



Học sinh Lớp 5 – tập trung làm việc nhóm ở thư viện để hoàn thành dự án về Vua Midas.

Các giá trị đạo đức

Trong tháng Ba, các em học sinh đã được học về tinh Lạc quan và Tinh thần trách nhiệm.

Lạc quan là một nguồn năng lượng mạnh mẽ có thể truyền cảm hứng và thúc đẩy chúng ta đạt được mục tiêu và vượt qua thử thách. Khi chúng ta tiếp cận cuộc sống với tư duy tích cực, chúng ta có thể nhìn thấy cơ hội khi người khác chỉ nhìn thấy khó khăn. Sự lạc quan giúp chúng ta tin tưởng vào bản thân và khả năng của chính mình, đồng thời khuyến khích chúng ta tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi mọi việc trở nên khó khăn. Tại SIS@Cần Thơ, nhà trường tin rằng sự lạc quan là một phần thiết yếu của thành công. Bằng cách xây dựng văn hóa học đường tích cực và kiên cường, chúng ta có thể trao quyền cho học sinh phát huy hết tiềm năng và phát triển để trở thành những nhà lãnh đạo tự tin, có năng lực.

Tinh thần trách nhiệm là phẩm chất cần thiết giúp chúng ta tập trung và quyết tâm đạt được mục tiêu của mình. Khi chúng ta cam kết với một điều gì đó, chúng ta sẽ cống hiến hết mình và làm việc chăm chỉ để hoàn thành nó đến cùng. Nhà trường khuyến khích học sinh nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập và trong mối quan hệ với bạn bè, gia đình. Nhà trường tin rằng tinh thần trách nhiệm là yếu tố then chốt để đạt được thành công và khi cống hiến hết mình cho mục tiêu, chúng ta có thể phát triển các kỹ năng và thói quen sẽ giúp ích cho bản thân trong tương lai. Bằng cách tạo ra một môi trường học tập với tinh thần trách nhiệm, nhà trường truyền cảm hứng cho các em học sinh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và đạt được những thành tựu tuyệt vời.

Mục tiêu học tập toàn trường

Mục tiêu Học tập Toàn trường của tháng Ba là nuôi dưỡng và phát triển những Người có Tư duy Phản biện. Tư duy Phản biện là một kỹ năng thiết yếu cho phép chúng ta phân tích và đánh giá thông tin một cách logic và khách quan. Bằng cách sử dụng tư duy phản biện, chúng ta có thể đưa ra quyết định sáng suốt và giải quyết các vấn đề phức tạp một cách hiệu quả. Nhà trường nhận thấy tầm quan trọng của tư duy phản biện và cố gắng phát triển kỹ năng này ở học sinh.



Thầy Veren dạy học sinh bài học thú vị về đòn bẫy, tinh thần đồng đội và khối lượng (hình trên).

Học sinh lớp 1 làm thiệp xinh tặng mẹ (hình dưới).



Xây dựng một tòa tháp tuyệt vời – Học sinh lớp 1 kiểm tra độ ổn định của tòa tháp, xem xét cách cải thiện và thử các thiết kế mới của chúng. Các hoạt động STEM giúp các em học sinh phát triển tư duy phản biện.



Hội thi An toàn giao thông KIK – Các em lớp mẫu giáo thi hát, múa, biểu diễn để thể hiện hiểu biết của mình về tầm quan trọng của an toàn giao thông.

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

Tháng 3 2023

BỘ GD&ĐT

Những em học sinh đạt giải trong cuộc thi tài năng tiếng Anh



Bùi Thái Bảo Ngọc – Giải Ba



Nguyễn Huy – Giải Nhì



Hồ Minh Khôi – Giải Ba

Những em học sinh đạt giải cấp thành phố (hình trên) đã tham gia cuộc thi tài năng tiếng Anh thường niên của Bộ GD&ĐT. Với sự tham gia của học sinh tiểu học từ khắp nơi trên thành phố, nhà trường vô cùng tự hào vì các em đã xuất sắc nằm trong số những học sinh giỏi tiếng Anh nhất Cần Thơ. Các em đại diện cho những điều tốt nhất của trường, học khu và hệ thống của chúng ta!

Đặt câu hỏi về mọi thứ: Để trở thành một người có tư duy phản biện, bạn cần đặt câu hỏi về mọi thứ bạn gặp phải. Đặt câu hỏi "tại sao", "như thế nào" và "nếu như" để hiểu sâu hơn và thách thức các giả định.

Xem xét các quan điểm khác nhau: Tư duy phản biện đòi hỏi bạn phải xem xét từ nhiều khía cạnh khác nhau trước khi đưa ra ý kiến. Cố gắng nhìn mọi việc từ nhiều phía bằng cách tìm kiếm những ý kiến khác với quan điểm của mình.

Đánh giá bằng chứng: Tư duy phản biện cũng liên quan đến việc đánh giá bằng chứng một cách hợp lý và khách quan. Thực hành kiểm tra thông tin, dữ liệu sẵn có để rút ra kết luận chính xác.

Giải thưởng SWLG của trường dành cho những học sinh chăm chỉ nhất và đạt thành tích cao nhất. Những em học sinh đạt giải trong tháng này như sau:

Nhà tư duy phản biện

Nhà trẻ - Burns Lê Đan, K1 – Huỳnh Phúc Huân, K2 – Trần Đình Khoa, Lớp Prep – Nguyễn Mai Anh, Lớp 1 - Lê Trần Thảo Nhi, Lớp 2 – Trần Ánh Pha Lê, Lớp 3 – Nguyễn Võ Thanh Mẫn, Lớp 4 - Dương Quỳnh Anh, Lớp 5 – Trần Mỹ Anh, Lớp 6 – Hồ Lê Minh Ngọc, Lớp 7 - Ngô Trang Linh, Lớp 8 - Ngô Hải Toàn, Lớp 9 - Bùi Khánh Quốc, Lớp 10 - Lê Hùng Phát

Chúc mừng
Những nhà tư tưởng phản biện
của trường chúng ta!

Eastern Values
Global Education



Học phần Bơi lội (hình trên) là một cơ hội trải nghiệm mang tính giáo dục thú vị. Bơi lội không chỉ là một môn thể thao mà còn là kỹ năng sinh tồn tuyệt vời. Học sinh lớp Lá (hình dưới) biểu diễn tiểu phẩm vui nhộn và sáng tạo về việc tuân thủ luật lệ giao thông.



Kai và Minh Anh của lớp Prep đã hóa trang thành nhân vật trong bộ truyện Dr. Seuss để vui chơi nhằm khuyến khích việc đọc sách.